



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย

เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่เทศบาลตำบลแม่สาย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง รวมทั้งการขอสำเนาเอกสารข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย และการดำเนินการอื่นใด ที่ กำหนดให้ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณา นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้บริการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มา ใช้บริการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลด ภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) จึงให้ปรับปรุงเงื่อนไขการ ให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ยื่น เพื่อการติดต่อราชการในเทศบาลตำบลแม่สาย โดยให้ผู้มาติดต่อราชการ นำบัตรประจำตัวประชาชนและ หรือทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีผู้รับบริการนำสำเนาเอกสารดังกล่าวมาติดต่อราชการด้วยความสมัครใจเอง
๒. กรณีที่มีความจำเป็นและต้องคัดสำเนาเอกสารตามข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย ให้พนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำ สำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอ
๓. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย